



## จดหมายข่าว ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับที่ 5/2554

สวัสดิ์ดีค่ะ สมาชิกชมรมคู่สมรส ที่รักเคารพทุกท่าน

ห่างหายกันไปหลายเดือน คิดถึงเสมอและหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะ ช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติที่เกิดกับประเทศญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ปัญหาการเมืองในประเทศตะวันออกกลาง ตลอดจน ปัญหาใกล้ตัวพวกเรามากที่สุด ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันตามแนวชายแดน รวมถึงอีกไม่นาน เราก็จะมีการเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้ง นั้นหมายถึงว่าเราต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อย่างไม่รู้ก็ตามกิจกรรมชมรมคู่สมรสของเรายังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะ

ชมรมฯ ได้นัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ที่ผ่านมา หลังจาก เราได้เลื่อนการประชุมถึง ๒ ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองดังที่ได้เรียนแล้วข้างต้น ทำให้เราเริ่ม ประชุมล่าช้าไปมาก แต่เราก็สามารถจัดได้ทัน งานกาชาดประจำปี ๕๔ อย่างหายใจรดต้นคอกันเลย ที่ได้ยวค่ะ สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตา คาดว่าคงจะคิดถึงกันมาก เพราะหลังจากงาน Pre-sale สำเร็จลุล่วง พี่น้องชาวชมรมฯ ไม่มีกิจกรรมร่วมกันนานหลายเดือน ทุกคนแสดง ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจของชมรมฯ ในปีนี้กันอย่างทั่วถึง ได้รับสาระประโยชน์ เป็นอย่างมาก พี่น้องชมรมฯ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณเอื้อย ประธานชมรมฯ ของเราสละ เวลามาร่วมเป็นประธานการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมด้วยความเรียบร้อย

### ตารางกิจกรรมชมรม

๑ มิ.ย.	- เปิดเรียนการทำงานศิลปะ decoupage บนกระดาษ ครั้งที่ ๒ (รายละเอียดด้านใน)
๘ ก.ค.	- กิจกรรมเรียนรู้-เยี่ยมชม เรียนรู้การจัดเตียงปูที่นอน จัดโต๊ะ การเสิร์ฟ ได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมแชนกรีล่า (รายละเอียดด้านใน)
เดือนสิงหาคม	- กิจกรรมเรียนรู้การพับผ้า พับกระดาษทิวชู ร้อยมาลัย (รออนุญาตวันและเวลา)
เดือนกันยายน	- GARAGE SALE (รออนุญาตวันและเวลา) - เยี่ยมชมสถานที่สำคัญนอกกระทรวง (รออนุญาตวันและเวลา) - เตรียมงาน Pre-sale (ระดมพลังสมองเพื่อสั่งซื้อสินค้า)
เดือนตุลาคม	- ทำบุญชมรม (รออนุญาตวันและเวลา) - เตรียมงาน Pre-sale (รับสินค้า ตรวจสอบ ตั้งราคา และ ตัดราคาสินค้า)
เดือนพฤศจิกายน	- งานPre-sale ประจำปี ๒๕๕๔ - Mini conference (รออนุญาตวันและเวลา)

๒๙ มี.ค. พี่น้องชมรมฯ ร่วมใจกันจัดร้านกาชาด ปีนี้ชมรมฯ รับผิดชอบมุลินค้าต่างประเทศ นัดพบที่กระทรวงฯ ใช้เวลาเดินทางไปถึงร้านกาชาด ๑ ช.ม.(ปรกติ ๑๐ นาทีเท่านั้น) เพื่อเป็นการค่าเวลาระหว่างทางจึงเปิดการขายสลากบัวแก้วนำโชคบนรถ คนโน้นไป คนนี้ ๒ ไปบางคนเหมา ๕ ไปกันไปเลย พูดคุยหยอกล้อสนุกสนานให้หายคิดถึงกัน เมื่อถึงร้านทุกคนเป็นมืออาชีพมาก ๆ ฟุ้งไปยังกองสินค้าต่างประเทศ แกะกล่อง จัดวางตามหมวดหมู่ ตกแต่งร้านอย่างเรียบร้อย สวยงาม มีอุปสรรคเดียวที่เราต้องฝ่าฟันไปให้ได้คือ การที่ห้องน้ำยังใช้ไม่ได้ แต่ทุกคนก็ผ่านด้วยความอดทนเป็นเลิศตลอด ๘ ชั่วโมง (รวมเวลากลับอีก ๑ช.ม.) ถึงกระทรวงฯ พลบค่ำ ไม่ต้องบอกณะคะว่าทุกคนจะทำอะไรเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นทุกคนต่างบอกลากันกลับบ้าน ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยขบ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังสดใสชื่นใจเหมือนเดิม นั่นคือรอยยิ้มและกำลังใจที่มีให้กันก่อนจากนั้นเอง

๓๐ มี.ค.-๗ เม.ย. เริ่มงานกาชาดวันแรก สมาชิกชมรมฯ ผนึกกำลังกันมากพอสมควร ร่วมกับข้าราชการ ขายสินค้าด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง สมาชิกได้สลับสับเปลี่ยนกันมาร่วมงานทุกวัน ตามเงื่อนไขเวลาของแต่ละคน บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความราบรื่น ข้าราชการแต่ละกรมแต่ละวัน ได้ช่วยขายสินค้าร่วมกันอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ประชาชนให้ความสนใจมุลินค้าต่างประเทศตลอดจนมุมต่าง ๆ ในร้านของเราอย่างมากมาย จนถึงวันสุดท้ายสมาชิกชมรมฯ ขอรรวมตัวกันอีกครั้งร่วมแรงร่วมใจเก็บสินค้าลงกล่องกลับกระทรวงฯ ปีนี้ร้านเรามีรายรับทั้งสิ้น ๒,๖๑๗,๔๕๖ บาท ค่า

๑๘-๒๒ เม.ย. สมาชิกชมรมฯ ทุกท่านขอเสนอต่อภารกิจเพื่อกาชาดที่เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปี ด้วยการเปิดขายสินค้าต่างประเทศอีกครั้ง ที่กรมการกงสุล เพื่อให้ประชาชนที่พลาดเข้าร่วมงานที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ได้มีโอกาสชมและเลือกซื้อเป็นการร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย ไม่มีเสียงคัดค้านจากสมาชิก ทุกคนเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง ท่วมเทความสามารรถ ใช้กลยุทธ์และชั้นเชิงในการขายกันแบบไม่มีใครยอมใคร ต่อรองราคากันสนุกสนานทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ มีลดราคา ๓๐% ในวันสุดท้าย ตามนโยบายของประธานชมรมฯ (ซึ่งได้มาร่วมขายและเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วย) และในคราวนี้เราได้ร่วมรับบริจาคสินค้าใช้แล้วจากข้าราชการในกระทรวงฯ สมาชิกชมรมฯ มาขายในราคากันเอง เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย ทำให้เรามีรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศจำนวน ๒๘๖,๗๑๗ บาท และสินค้าใช้แล้วจำนวน ๘๙,๘๔๘ บาท

๒๙ เม.ย. ยังไม่หมดเรี่ยวแรงกันอีกหรือเจ้าคะ พี่น้องชมรมฯ เจ้าขา จึงนัดเรียนการทำงานศิลปะ decoupage บนกระเป๋ แต่เนื่องด้วยจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อมากมายจนไม่สามารถเรียนได้ครบทุกคนภายใน ๑ วัน ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาและโอกาส สมาชิกชมรมฯ ที่เหลือจึงเปิดขายสินค้าต่างประเทศแบบเฉพาะกิจขึ้นอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของข้าราชการกระทรวงฯ ด้วยราคารักษาหน้าชื่อฉันทพี่น้อง ในเวลาจำกัดเพียง ๔ ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อเปิดการขาย คงไม่ต้องบอกณะคะว่า ความซุหลุนในการเลือกซื้อสินค้าจะเป็นเช่นไร สรุปว่าเราเพิ่มรายได้ให้กับกาชาด จำนวน ๖๓,๒๔๐ บาท

๒๐ พ.ค. คุณเอื้อยขอเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องๆชมรมฯ ที่ร้านอาหารเสียบียง พี่น้องชมรมฯทุกท่านก็ขอขอบพระคุณคุณเอื้อยด้วยค่ะ ในวันนี้ เราได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ ป้อม เปรียบทิพย์ (หญิงแกร่งแห่งชมรมฯ คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งนี้ นะคะ) ที่ได้ปรับขึ้นเป็น ซี. ๘ ยินดีด้วยความจริงใจค่ะ นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมยินดีกับสมาชิกชมรมฯ ของเรา ๒ ท่าน ที่ได้ออกประจำการ คือ พี่แอ๊ด (ไปรัสเซีย) และพี่แหง (ไปในจีเรีย) ในคราวนี้ เราได้รับทราบว่กระทรวงฯ จะมอบห้องทำงานใหม่ให้ชมรมฯ (ยังสร้างไม่เสร็จ) ในอีกไม่ช้านี้ แล้วพบกัน ณ ห้องใหม่ของชมรมฯนะคะ

สำหรับกิจกรรมในเร็วๆ นี้ นั้น มี 2 รายการ คือ

๑ มิ.ย. เปิดเรียนการทำงานศิลปะ decoupage บนกระเป๋าค้างครั้งที่ ๒ ผู้ที่ลงชื่อไว้ โปรดอย่าลืม ผ่ากันเป็นแบบเต็มตัว เครื่องเป่าผม และเงินประมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เริ่ม ๙ โมงเช้า ที่ห้องชมรมฯ (ห้องเดิม) สำหรับครั้งนี้ หากมีผู้สนใจเรียนมาก และไม่สามารถลงเรียนได้ครบ (รับครั้งละประมาณ 10 คน) อาจพิจารณาเปิดการสอนครั้งที่ 3 ในโอกาสต่อไปค่ะ

๘ ก.ค. กิจกรรมเรียนรู้-เยี่ยมชม เรียนรู้การจัดเตียงปูที่นอน จัดโต๊ะ การเสิร์ฟ ได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมแซงกรีล่า ล้อหมุนจากกระทรวงฯ เวลา ๙.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม กลับจากโรงแรมเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโทรคุณป้อม เบอร์ ๐๘๑-๘๖๙-๑๑๗๒ และ คุณส้ม ๐๘๙-๒๐๐-๒๘๓๘ สำหรับตารางกิจกรรมอื่นๆ ของปีนี้ อยู่ในหน้าแรกนะคะ

นอกจากนี้ขอเรียนด้วยว่า น้องออย เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ของเราขอลาออกแล้ว ด้วยภาระกิจทางบ้าน เรากำลังรอรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ที่จะเริ่มมาทดลองงานในเดือนมิถุนายน ซึ่งตั้งใจว่า เมื่อเจ้าหน้าที่คนใหม่มาแล้ว จะปรับปรุง Website ของชมรมฯ ซึ่งมีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุงมานาน ให้ใช้ได้อีกครั้ง โดยเมื่อใช้ได้แล้วจะเวียนแจ้งพวกเรา เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกระจายข่าวสารกันต่อไป ในระหว่างนี้ หากมีภาระเฉพาะกิจ หรือภาระกิจเร่งด่วน เราจะติดต่อและแจ้งให้สมาชิกทราบโดยด่วนค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่าน จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ดังเช่นที่ประสบผลสำเร็จทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

สมาชิกที่น่ารักทุกท่านคะ เรามีความภูมิใจที่จะกระจายข่าวว่า แผลอแป็บเดียว ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศของเราจะมีอายุครบ ๙ ขวบ อย่าง ๑๐ ขวบแล้ว (ในเดือนตุลาคมนี้) สมาชิกที่เข้าร่วมผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ สลับสับเปลี่ยนกันรุ่นแล้วรุ่นเล่า จวบจนปัจจุบัน จำนวนประมาณ ๑๕๐ ท่าน โอโห.....จริงรี...จริงซี.....แน่ะ...อ้อแน่ซี...

ท้ายสุดสุดท้าย ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่าน สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

สวัสดิ์และพบกันค่ะ

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

